
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๘ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 
 
 

 นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิก
ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยสมาชิกฯ ได้ปรึกษาหารือในประเด็นเรื่องต่าง ๆ คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง การท า
ฝนเทียม ปัญหาการออก นสล.ทับที่ดิน ปัญหาทรงผมนักเรียน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่  
การขยายเขตประปาในพื้นที่ การขุดลอกแหล่งน้ าและฝายกั้นน้ าการจราจรบริเวณสี่แยก ปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภคและภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ขอให้ทบทวนวันเกณฑ์ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ แบบเรียนโรงเรียนตาดี การขุดลอกท่อระบายน้ า การก่อสร้างธนาคารน้ า ฯลฯ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายองอาจ  วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี พรรคเพ่ือไทย  
 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโครงการ "จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต" 
 นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโครงการ "จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต" ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วย ศอ.บต. มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ การรับฟังความ
คิดเห็นจะน าไปใช้อย่างไร จะเลื่อนการรับฟังในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

  
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๒ 
 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ศอ.บต. มีอ านาจตามพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้มีหน่วยงานหลักที่บูรณาการในการพัฒนาและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เป็นระบบ มีเอกภาพ  
ศอ.บต. มีอ านาจหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการและบูรณาการ
ทุกหน่วยงาน รัฐบาลมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งการด าเนินการบูรณาการที่จะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายอ านาจ โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน ศอ.บต. เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานผ่านช่องทางคือ เว็บไซต์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเวทีรับฟัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
และการส ารวจสัมภาษณ์เป็นรายบุคล ซึ่งด าเนินการตามกฎหมาย โครงการอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
ทั้งระบบ ซึ่งถึงรวมข้อคิดเห็น ทั้งข้อห่วงใยที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และรักษาความปลอดภัย โครงการจะพิจารณาถึงความต้องการของประชาชน ส าหรับข้อห่วงใยที่ได้รับจะ
ด าเนินการต่อไป 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาขาดทุน และค าสั่งองค์การค้าของ สกสค. ให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 นายปรีดา  บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงฯ จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี สกสค. ประสบปัญหาขาดทุน 
๖,๗๐๐ ล้านบาท หรือไม่ มติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จ านวน ๙๖๑ คน ตามค าสั่ง 
องค์การค้าของ สกสค. ที่ ๘๕/๒๕๖๓ เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ขอให้ทบทวนหรือยกเลิกค าสั่งดังกล่าว 
รัฐมนตรีฯ จะจ าหน่ายที่ดินของ สกสค. เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ และจะยุบองค์การค้าของ สกสค. หรือไม่ 

 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ องค์การค้าของ สกสค. มีปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ๙๖๑ คน 
จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน เบื้องต้น องค์การค้าฯ ได้จ่ายเงินให้ 
ผู้ถูกเลิกจ้างคนละ ๑ แสนบาท ในฐานะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องการพิมพ์หนังสือ จะตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนเรื่องดังกล่าว จะมีการขายสินทรัพย์เพ่ือช าระหนี้ ซึ่งผู้อ านวยการคนใหม่จะพิจารณาน าเสนอแผน 
ที่เหมาะสม คณะกรรมการ สกสค. และรัฐมนตรีว่าการกระท ารวงศึกษาธิการไม่มีความตั้งใจที่จะยุบองค์การค้า
ของ สกสค. ในการขายหนังสือและสินค้าจะใช้เจ้าหน้าที่ ๑๒๕ คน เนื่องจากมีระบบออนไลน์และเทคโนโลยี 
คาดว่าการวางแผนภายในระยะเวลา ๑ ปี จะฟ้ืนฟูองค์กรได ้

 กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ ๑๕๑ 



๓ 
 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 
 นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าประปาในเขต
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอกอย่างไร มีการตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหา เส้นทางที่ได้
ส ารวจแล้วจะด าเนินการเมื่อใด 

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การประปานครหลวงให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
และสมุทรปราการ โดยมุ่งผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนด ผลิตน้ าให้เพียงพอ 
กระผมไดใ้ห้นโยบายและลงพื้นที่เขตหนองจอก การประปานครหลวงได้จัดเตรียมงบประมาณปี ๒๕๖๔ ใน ๒๐ 
เส้นทาง เพ่ือเร่งด าเนินโครงการ การประปานครหลวงจะบริหารจัดการน้ าประปาร่วมกับท้องถิ่น โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์ลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.๓๐ และ กม.๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ 

นายอนุชา  น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รูป 
นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย ถาม 

นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๕. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) ของภาคการเกษตร 
 นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลด าเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จาก Covid 19 อย่างไร รัฐบาลได้ช่วยเหลืออะไรไปบ้างแล้ว และมีนโยบายจะช่วยเหลืออีกหรือไม่  

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลได้เยียวยาเกษตรกร ๕๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กองการยาง 
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ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล กรมสรรพสามิต กรมหม่อนไหม รวม ๑๐ ล้านราย ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ กระทรวงฯ จ่ายเงินแล้ว ๗,๓๙๗,๒๘๒ ราย ใช้เงินเยียวยาเกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๘๐ ล้านบาท 
รวมทั้งการช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือเรื่อง 
การจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ช่วยจ้างแรงงาน ให้เงินสนับสนุนการปลูกผัก กรมหม่อนไหมให้ท่อนพันธุ์  
กรมประมงช่วยค่าอาหาร ช่วยเหลือเรื่องการช าระหนี้ เช่น หยุดและลดการช าระหนี้ให้แก่ผู้ที่กู้เงิน ลดส่งเงินค่าหุ้น 
โครงการโคขุนแก้วิกฤตโควิด-๑๙ ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง ส่งเสริมโคนม เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ กระทรวงฯ  
จะเสนออีก ๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 
 

กระทู้แยกเฉพาะ 
อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๕๙ – ๑๒.๒๗ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล าดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย 
 พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สรุปมาตรการขอเพ่ิม
วงเงินงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ยังขาดอยู่เท่าไร ได้ก าหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมอย่างไรที่จะด าเนินการจ่ายชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างครบถ้วน และไม่เกิดปัญหามีระบบการจัดสรรและ
จ่ายอย่างไร หรือการขอมารับเงินอย่างไร และจะได้รับเงินคนละเท่าใดต่อเดือนในระยะเวลาเท่าใด ใช้งบทั้งสิ้น
เท่าใด และได้ท าการช่วยเหลือเยียวยาครบถ้วนหรือไม่ 

 นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางควรได้รับสิทธิ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน แบบถ้วนหน้า มีจ านวน ๑๓ ล้านกว่าคน ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้าน 
กระทรวงฯ มีการพิจารณาโดยมิได้ค านึงถึงความซ้ าซ้อน ประเด็นข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและการกู้เงิน  
การจัดทีมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงออกเยี่ยมพร้อม อสม. และมีการรายงานผลการด าเนินการทุกสัปดาห์เพ่ือทราบ 
และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ การขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลเปราะบาง การท างานร่วมกันแบบบูรณาการ
ของ ๘ กระทรวง เรื่องของเด็กชายขอบและพ้ืนที่ตาม ตชด. กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตกหล่น เรื่องของงบซ่อมแซม 
บ้าน การพิจารณาให้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนได้รับการชดเชยเยียวยา และการตัดงบประมาณ  
ที่ไม่จ าเป็นเพื่อน ามาใส่ในงบเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งหมด 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง สร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านโมน – บ้านโคกหลวง ต าบลธาตุทอง 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจะพัฒนาปรับปรุงถนนและช่วยเหลือ  
การพัฒนาถนน จะส ารวจและลงมือท า บริหารจัดการพัฒนาถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางในพ้ืนที่ดังกล่าวของ
จังหวัดสกลนคร เมื่อใด 

นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดย อบต. มีอ านาจหน้าที่ 
ในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การบ ารุงซ่อมแซมถนน ปัญหาเร่งด่วน หรือภัยพิบัติ
สามารถแก้ไขได้โดยตรง เรื่องถนนอาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณท้องถิ่น และแต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่
ต้องท าเป็นแผนงานหรือโครงการเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป อบต. 
มีขีดความสามารถอย่างจ ากัดเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน เนื่องจาก อบต. ยังไม่มีการของบประมาณ
ในปี ๒๕๖๓ หลักเกณฑ์ในการของบประมาณต้องเสนอเป็นแผนงานหรือโครงการเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าแรงสูง ๓ จุด ๓ ต าบล บ้านนาถ่อน หมู่ ๗ กิโลเมตร 
ที่ ๑๔ – ๑๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน บ้านโนนแสนสุข หมู่ ๑๑ –  
บ้านหนองกระเดา หมู่ ๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน และบ้านหนองโจด หมู่ ๕ 
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 นางอนุรักษ์ บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะขยายไฟฟ้าแรงสูงและให้ความช่วยเหลือ
ทั้ง ๓ จุดต าบลดังกล่าว เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างไร และจะเริ่มส ารวจและด าเนินการ บริหารจัดการ  
ขยายไฟฟ้าแรงสูงทั้ง ๓ จุดต าบลเพ่ือให้มีไฟฟ้าแรงสูงสู่ชุมชนเมื่อใด 

 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ประเด็นเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ให้ครอบคลุม  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ แต่เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนอยู่ตลอดเวลาจึงมีหลายพ้ืนที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้า
ต่อเนื่อง เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท าการเกษตรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส ารวจไปแล้วและ
ต้องใช้งบประมาณ เรื่องการสมทบให้ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท หลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้า เช่น การมี
บ้านเลขท่ี เพ่ือเป็นการลงทุนและท าให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด จึงต้องการให้มีการสื่อสารแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้เข้าใจถึงความส าคัญในการมีบ้านเลขที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า 
นายนิติพล  ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 
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๕. กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมชายหาดม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม เรื่อง การปิดกั้นรั้วประตูของแนวเขตรถไฟฟ้ามหานครและการประปานครหลวง 
 นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ แนวรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ าเงินบริเวณดังกล่าว มีความล าบากในการ 
ใช้ถนนสัญจรจากการปิดกั้นรั้วประตูของรถไฟฟ้า รัฐบาลสามารถเปิดประตูรั้วดังกล่าวให้ประชาชนสัญจร 
ได้หรือไม่ และรัฐบาลมีแผนที่จะปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นสวนสาธารณะหรือลานกีฬาเพ่ือใช้สาธารณประโยชน์ 
ได้หรือไม ่

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ แนวรถไฟฟ้าดังกล่าวมีการเปิดใช้งานอยู่ จึงเปิดประตูรั้วตลอดแนวเขตรถไฟฟ้า 
ให้รถผ่านได้เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่ไม่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในส่วนของพ้ืนที่ดังกล่าวการรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะใช้งานจึงไม่สะดวกให้ปรับเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะหรือจัดท าเป็นลานกีฬา และ
อีกพ้ืนทีเ่ป็นของการประปาใช้ เป็นเขตหวงห้าม และเป็นทางเข้าออกของรถจักรกลหนัก ไม่สะดวกเปิดเป็นพื้นที่ 
ให้เป็นสวนสาธารณะหรือลานกีฬา อีกท้ังในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีโครงการเป็นอาคารจอดรถและโรงซ่อม
เครื่องจักร จึงไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่สาธารณะ 

๗. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ 
 นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ในขั้นตอน
ใดไปแล้วบ้าง แนวทางในการจัดระเบียบในระยะยาว และรัฐบาลมีหลักเกณฑ์จะอนุญาตให้รถจักรยานยนต์
สามารถสัญจรในอุโมงค์หรือสะพานบางแห่งได้หรือไม่ มีการก าหนดช่องทางหรือช่องเลนให้รถจักรยานยนต์
สัญจรท าให้มีความปลอดภัยมากข้ึนหรือไม่ 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ประเด็นของคดีพิพาทที่มีการฟ้องร้องระหว่างกลุ่มปลดแอกสามล้อกับ
หน่วยงานของรัฐ เรื่องของการค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นหลัก จึงมีความจ าเป็น
ต้องห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและอุโมงค์เพ่ือไม่เกิดอุบติเหตุ โดยหลักไม่ได้ห้ามทั้งหมด  มีหลักเกณฑ์
พิจารณาตามความจ าเป็นและยกเว้นให้บางสะพานที่ให้รถจักรยานยนต์ขับขี่ขึ้นไปได้ อุโมงค์และสะพานต้อง
เป็นไปตามหลักความปลอดภัยของวิศวกร การติดตั้งการตรวจจับเพ่ือความปลอดภัย การเพ่ิมช่องทางหรือช่องเลน
เป็นกรณีเฉพาะของรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับขี่ร่วมกัน
ได้อย่างปลอดภัย 



๗ 
 

 
 
 

๑. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) (รายงานฉบับนี้เป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ผลการพิจารณา 
นายสุรพงษ์  มาลี กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นายธงธน  เพิ่มบถศรี 

อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ และ
ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปรายถึงเนื้อหาสาระและความล่าช้าในการปฏิรูปประเทศ ความคืบหน้าในการปฏิรูป 
ประเทศด้านต่าง ๆ มีน้อยมาก ไม่ใช่เรื่องทีส่ าคัญเร่งด่วน เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การจัดสรรเงินให้ส่วนท้องถิ่น  จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาครู กระจายอ านาจให้สถานศึกษาบริหารจัดการ การปฏิรูป 
ด้านพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ประเด็นปฏิรูปการเลือกตั้ง ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การแจ้งต่อ
รัฐสภาทุก ๓ เดือน การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสภาไม่ควรรับทราบรายงาน ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับโควิด-๑๙ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมวดการปฏิรูปประเทศ 

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจง
ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของสมาชิกไปประกอบการ
ปรับปรุงแผนการปฏริูปประเทศ  

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนทีส่อง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๒. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผลการพิจารณา 

นางอัญชลี  ศรีอ าไพ  ผู้อ านวยการกองบัญชีภาครัฐ  นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์  
นายณัฏฐพล  อารีประเสริฐสุข  นายธีรลักษ์  แสงสนิท  นายถาวร  เสรีประยูร  นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน  
นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ์  และนางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์  ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๘ 
 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการอัพเดทข้อมูลที่เสนอต่อรัฐสภา ฐานะการคลังรัฐบาลปี ๒๕๖๒ และ
ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้อง การประเมินผลสัมฤทธิ์และความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เช่น ประชาชน
ได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างไร การบูรณาการส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล  

นางอัญชลี ศรีอ าไพ ผู้อ านวยการกองบัญชีภาครัฐ ตอบชี้แจงว่ารายงานการรับจ่ายเงินเป็นการ
เปรียบเทียบงบประมาณที่สภาอนุมติกับการใช้จ่ายจริงของส่วนราชการซึ่งใช้เกณฑ์เงินสด ส่วนรายงานฉบับนี้
เป็นรายงานทางบัญชี การจัดท าข้อมูลในทางบัญชี ประเด็นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะปรับ
การน าเสนอตัวเลขให้ชัดเจน เข้าใจได้ และมีบทวิเคราะห์  

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ผลการพิจารณา 

นายคณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์  นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ 
นายโชคชัย  ปัญญายงค์  และนายธาริศร์ อิสสระยั่งยืน  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ท่าเรือมาบตาพุด 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีนักลงทุนสนใจ การจัดท าแผนผัง 
การพัฒนา EEC ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ประเด็นเรื่องขาดการมีส่วนรวมของประชาชน ปัญหาการ
จัดสรรน้ าในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ไฟฟ้าดับที่อ าเภอสัตหีบ การทวงคืนพื้นที่จากประชาชน ประเด็น
เรื่อง EEC ไม่ได้พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ประเด็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็น
รัฐมนตรี ประเด็นผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การให้
ความส าคัญกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญจากการด าเนินงานต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
ไม่ใช่เป้าหมาย นิคมอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกยาง โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของรายงาน การกระจายการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
การน าเสนอปัญหาอุปสรรค  

นายคณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตอบชี้แจง 
การปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน สาธารณูปโภคเป็นการร่วมลงทุน
รัฐและเอกชน เรื่องน้ าจะพ่ึงพาแหล่งน้ าของตนเองเพ่ือไม่ให้ภาคเกษตรเดือดร้อน โรงพยาบาลปลวกแดง ผลกระทบ
จากโควิด-๑๙ ไม่ได้รวมอยู่ในรายงาน อีอีซีเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย โครงการมีความคืบหน้า ด าเนินการตามกฎหมาย โครงสร้างพ้ืนฐาน การลงพ้ืนที่และพัฒนาชุมชน  
มีแผนเรื่องน้ า ๑๗ โครงการ การก าจัดขยะครบวงจร แผนสาธารณสุข หลักสูตรอีอีซีโมเดล การยกระดับความ
เป็นอยู่ประชาชนในพื้นท่ี แผนบูรณาการ EEC ปี ๒๕๖๓ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที ่

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 



๙ 
 

 ๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ผลการพิจารณา 
 นายนิวัติไชย  เกษมมงคล  นายพิเชฐ  พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ นางสมพร  สมผดุง  นายประทีป  คงสนิท และนางจันทิรา  จิตรชื่น ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 สมาชิกฯ อภิปรายถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ ๙ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งยอด
ทางบัญชีสูงกว่ายอดตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ส านักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถชี้แจงได้ ประเด็นข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ตัวเลขเงินฝาก ประเด็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันการทุจริต ความรับผิดชอบต่อรายงาน 

นายนิวัติไชย  เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอบชี้แจงรายการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบได้ ประเด็นรายงานปี ๒๕๖๒ จะไม่บันทึก
รายละเอียดที่มีปัญหา การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อมีการกล่าวหาจะตรวจสอบข้อเท็ จจริงและ
กลั่นกรองพยานหลักฐาน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันการทุจริต โดยประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วม เมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจตรวจสอบตามกฎหมาย คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไม่มีอ านาจออกระเบียบให้ค่าตอบแทนแก่ตนเอง แต่ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ได้ และนางจันทิรา  
จิตรชื่น ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลัง ส านักงาน ป.ป.ช. ตอบชี้แจงประเด็นตัวเลขเงินฝากของส านักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่งรวมเงินที่จะเบิกจ่ายในปีนี้และเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณก่อน การจัดจ้างวางระบบด้าน IT  
การสอบทานข้อมูลซึ่งทรัพย์สินบันทึกวันที่ต่างกัน ประเด็นอัตราค่าเสื่อมราคาที่มีความผิดพลาด ซึ่งได้
ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๖. รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ผลการพิจารณา 
 นายสุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุน สสส.  นายประกาศิต  กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการ
กองทุน สสส.  นายไพโรจน์  เสาน่วม  และนางวิภาดา  วงศ์เจริญวิทยา ผู้แทนจากกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 สมาชิกฯ อภิปรายถึงผลงานเด่น ๘ ด้าน การดูแลป้องอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ือลดการบาดเจ็บ
เสียชีวิต เรื่องเพศวิถี อาทิ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ประเด็นการให้ความรู้ เช่น การดูแลสุขภาพ การใช้
กัญชาทางการแพทย์ การจัดการโควิด-๑๙ ในชุมชน การควบคุมโรค การรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การกระจายเงินกองทุนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
สร้างเครือข่ายสานพลังผู้น าต้านภัยบุหรี่ ปลุกพลังชุมชน ร่วมสร้างสังคมรับมือภัยพิบัติ อาทิ ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนใต้ เรื่องไฟป่าหมอกควัน การติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ การขยายผลโครงการต่าง ๆ 
ประเด็นความโปร่งใสและธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนจัดเก็บภาษีบาปน ามาใช้ลดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ เรื่อง Fake News เรื่องจิตอาสา การตรวจสอบบัญชีกรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่ายังไม่ได้
หักบัญชีค่าใช้จ่าย การก าหนดมาตรการรองรับโควิด-๑๙ ประเด็นโรงเรียนสีขาว  



๑๐ 
 

นายสุปรีดา  อดุลยานนท ์ผู้จัดการกองทุน สสส. ตอบชี้แจงบทบาทของ สสส. เป็นการสนับสนุน 
ไม่ได้ท างานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เรื่องค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ  การสื่อสารให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  
ตั้งศูนย์การเรียนรู้ การท าให้คนไทยลดหรือเลิกดื่มสุรา การท างานของ สสส. มีแผน ๑๐ ปี มีการพัฒนา ก ากับ
ติดตามและประเมินผล ประเด็นความโปร่งใสและธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นตัวชี้วัด การกระจายทุน
ตามยุทธศาสตร์ องค์กรสาธารณประโยชน์ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้  ประเด็นชีวิตวิถีใหม่สู้โควิด สุขภาวะทางเพศ 
ประเด็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การให้บริการสุขภาพ เครือข่ายครอบครัว เรื่องการเสียภาษีรายได้ 
การจ้างเหมาบริการ การก ากับติดตาม สสส. ได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับปัญหาโควิด-๑๙ เช่น การสื่อสารเรื่อง
ชีวิตวิถีใหม่ เรื่องการพนัน แผนสุขภาวะของเด็กและครอบครัว การร่วมคิดร่วมท าอย่างกว้างขวาง  
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) จ านวน ๑๑ ครั้ง คือ 

ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั้งที ่๑๐ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที ่๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๑๑ ครั้งดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๖ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม 


